

หลักเกณฑ์ลักษณะ และแนวทางจัดการสถานที่ควบคุม เพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine)

กรณีผู้เดินทางจำนวนมาก กลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง

จำนวน	สถานที่	การจัดการที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก								
		ที่พัก	การรักษาความปลอดภัย	ห้องครัว	ห้องพยาบาล	ระบบจัดการขยะ	สถานที่ออกกำลังกาย	สถานที่พบญาติ	การอำนวยความสะดวกอื่นๆ	จำนวน จนท.ต่อวัน
- ผู้สัมผัสโรคไม่เกิน 20 คน	- ให้เฝ้าสังเกตอาการใน รพ. สังเกตกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยราชการ หรือสถานที่ตามที่กำหนดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด	- กั้นโซนด้วยรั้วมิดชิดไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป - มีห้องพักแยกตามจำนวนคนถูกเฝ้าสังเกตอาการพร้อมห้องน้ำส่วนตัว - มี Internet โทรศัพท์ - มีอุปกรณ์ทำความสะอาดห้อง - มีเบอร์โทรฉุกเฉิน - มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกห้อง - มีถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อ - มีถังติดเชื้อสำหรับใส่ผ้าเปื้อน/ใช้แล้ว	- มี รพก. ตรวจคนเข้าออก ตลอด 24 ชั่วโมง	- จัดทำอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ ส่งให้ผู้ถูกเฝ้าสังเกตอาการ	- มีบุคลากรอยู่เวร 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามเฝ้าระวังสุขภาพทุกวัน - มียาสามัญ - มีอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยชนิด N95, ถุงมือ, เสื้อกาวน์กันน้ำ, รองเท้าบูท - มีน้ำยาฆ่าเชื้อ Sodium Hypochloride	- ขยะจากผู้เฝ้าสังเกตอาการ จัดการแบบขยะติดเชื้อโดยจัดทำสถานที่กำจัดขยะภายในบริเวณสถานที่แยกกัก เพื่อสังเกตอาการ	-	- กั้นเขตด้วยกระจกใสและสื่อสารด้วยโทรศัพท์ - มีเจลล้างมือ (alcohol gel) วางให้บริการ	- เจ้าหน้าที่ประสานงานทำหน้าที่ประสานการพักอาศัยอำนวยความสะดวก - มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง - มีแผนกซักล้าง (ต้องทำลายเชื้อก่อนซัก)	- รพก. 2 คน - จนท ประสานงาน 1-2 คน - พยาบาล 3 คน - พนักงานทำความสะอาด 2 คน - แผนกอาหาร 3 คน - ซัก รีด 2 คน - จัดการขยะ 2 คน

จำนวน	สถานที่	การจัดการที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก								จำนวน จนท.ต่อวัน
		ที่พัก	การรักษาความปลอดภัย	ห้องครัว	ห้องพยาบาล	ระบบจัดการขยะ	สถานที่ออกกำลังกาย	สถานที่พบญาติ	การอำนวยความสะดวกอื่นๆ	
- ผู้สัมผัสโรคเกิน 20 คน	- ให้เฝ้าสังเกตอาการในพื้นที่ทหาร หรือตามที่กำหนดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด	- กั้นโซนด้วยรั้วมิดชิดไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไป - มีที่พักตามจำนวนคนถูกเฝ้าสังเกตอาการ - มี Internet โทรศัพท์ - มีอุปกรณ์ทำความสะอาดห้อง - มีเบอร์โทรฉุกเฉิน - มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกห้อง - มีถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อ - มีถังติดเชื้อสำหรับใส่ผ้าเปื้อน/ใช้แล้ว	- มี รปภ. ตรวจคนเข้าออก ตลอด 24 ชั่วโมง - ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ - กรณีใช้พื้นที่ทหาร งาน รปภ. ในเขตทหารเป็นความรับผิดชอบของหน่วยทหารนั้นๆ - พื้นที่นอกเขตพื้นที่ทหาร งาน รปภ. เป็นความรับผิดชอบของตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่	- จัดทำอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ ส่งให้ผู้ถูกเฝ้าสังเกตอาการ	- มีเครื่องวัดอุณหภูมิที่ไม่ต้องสัมผัส - มีบุคลากรอยู่เวร 24 ชม. ติดตามอาการทุกวัน - มียาสามัญ - มีอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยชนิด N95 ถุงมือ เสื้อกาวน์กันน้ำ รองเท้าบูท - มีน้ำยาฆ่าเชื้อ Sodium Hypo chloride	- ขยะและสิ่งปฏิกูลจัดการแบบขยะติดเชื้อโดยทำสถานที่รวบรวมขยะภายในบริเวณสถานที่แยกกัก เพื่อสังเกตอาการ และทำลายเชื้อโรคก่อนส่งไปกำจัด	- ควรจัดให้มีลานเฉพาะที่อากาศถ่ายเท เดินเล่น ลดความเครียดได้	- กั้นเขตด้วยกระจกใสและการสื่อสารด้วยโทรศัพท์ - มีเจลล้างมือ (alcohol gel) วางให้บริการ	- เจ้าหน้าที่ประสานงานทำหน้าที่ประสานการพักอาศัยอำนวยความสะดวกต่างๆ - มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด - มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง (ต้องทำลายเชื้อก่อนซัก)	- รปภ. 2 คน - จนท ประสานงาน 1-2 คน - พยาบาล 3 คน - พนักงานทำความสะอาด 2 คน - แผนกอาหาร 3 คน - ซัก รีด 2 คน - จัดการขยะ 2 คน - เจ้าหน้าที่รวมการและทำงานร่วมกันเป็นผลัด 8-12 ชม.

หมายเหตุ:

1 ผู้สำรวจราชการจังหวัดอาจปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดพื้นที่แยกสังเกตอาการ ในผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างอื่น ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัดได้

2. กรณีที่มีการใช้กำลังพลของกระทรวงกลาโหมให้ได้รับค่าเสี่ยงภัยเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข